

Số: 275/TB-UBND

Hương Lộc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng,  
phòng cháy, chữa cháy rừng**

Kính gửi: Các đồng chí thôn trưởng 3 thôn, 13 tổ trưởng tổ sản xuất và toàn thể nhân dân.

Thực hiện Công văn số 606/UBND-HKL ngày 20 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND xã yêu cầu nhân dân thực hiện một số nội dung như sau:

Hiện nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng ở cấp độ cao, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Để thực hiện tốt việc ngăn chặn cháy rừng trong thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài. Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc thông báo đến thôn trưởng 3 thôn, 13 tổ sản xuất, các tổ nhóm hộ, rừng cộng đồng các thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được biết.

Không được sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, nhất là hoạt động đốt xử lý thực bì (đốt rẫy). Nghiêm cấm việc đốt lửa trong rừng, ven rừng trong thời gian nắng nóng khi dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Các hộ dân phải ký cam kết thực hiện các quy định về PCCCR đối với các hộ gia đình, cá nhân trước khi chuẩn bị đốt xử lý thực bì.

BCĐCTrPTLNBV xã triển khai thực hiện phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ (*chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần*). Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về PCCCR nhằm răn đe, giáo dục, ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy rừng.

Các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình được giao rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, chặt phá rừng, xâm lấn rừng để lấy đất sản xuất. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm điều tra đối tượng vi phạm để xử lý; đồng thời có giải pháp ngăn chặn không để chặt hạ cây gỗ đối với diện tích rừng đã luồng phát.

Trước khi xử lý thực bì phải có đơn đăng ký với chính quyền địa phương trước 3 ngày (*qua đồng chí Nguyễn Duy Phước, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã*)

để tổ chức kiểm tra hướng dẫn quy trình, kỹ thuật, thời gian đốt tránh gây cháy lan, cháy lớn vào rừng. Nếu ai không đăng ký khi xử lý thực bì thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Trên đây là nội dung thông báo về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thôn trưởng triển khai đến toàn thể nhân dân biết để thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các ngành, đoàn thể cấp xã;
- Thôn trưởng 3 thôn, 13 tổ sản xuất;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Yên**